

U รรณาริการแกลง

สวัสดีคะท่านผู้อ่านทุกท่านคะ

พบกันอีกครั้งนะคะกับวารสารการพยาบาลและการศึกษา ฉบับ ธันวาคม 2562 เป็นฉบับสุดท้ายของ ปี 2562 อีกไม่นานจะขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 กองบรรณาธิการขออวยพรปีใหม่แก่ท่านผู้อ่าน

“เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่านได้พบกับเป้าหมายใหม่ ๆ ความสำเร็จครั้งใหม่ และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มาสู่ชีวิต ขอให้ปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุข ความเจริญรุ่งเรือง พลังที่นำความรัก ความอบอุ่น ความสดใส ความสงบ และจิตใจที่แข็งแกร่ง มาสู่ท่านและครอบครัวตลอดไป”

ในฉบับนี้จะมีบทความวิจัยนำเสนอผู้อ่านจำนวน 9 เรื่อง ในหลากหลายรูปแบบของการวิจัย ได้แก่ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้ ภาวะการดูแล และความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ผลของโปรแกรมการประยุกต์ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผลของโปรแกรมมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการยาต่อพฤติกรรมรับประทานยาและความดันโลหิต ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน การใช้รูปแบบการให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้บริการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยฉุกเฉิน และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ รูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล : ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง เทคนิคการใช้คำถามในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำหนังสืออ่าน เรื่อง OKRs COACHING แนวทางการใช้โค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านทราบว่า ในปี พ.ศ.2563 นับตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 13 วารสารจะงดการพิมพ์รูปเล่ม ท่านที่ต้องการรูปเล่มสามารถติดต่อฝ่ายจัดการวารสาร เพื่อประสานโรงพิมพ์จัดทำให้ และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำรูปเล่ม หรือท่านจะดำเนินการเองได้โดย search เล่มวารสารได้จากฐานข้อมูลวารสาร นำไปทำรูปเล่มเอง นอกจากนี้ท่านที่ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารไม่ต้องสมัครสมาชิกตามที่วารสารกำหนดนะคะ ทางกองบรรณาธิการขอเชิญชวนส่งบทความมาตีพิมพ์นะคะ